

# Đẩy mạnh cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số cho người cao tuổi



Hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID cho người cao tuổi tại buổi chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình).

Sau hơn một năm đưa vào sử dụng, ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội (BHXH) số đã và đang phát huy hiệu quả. Bên cạnh nhóm người trẻ tuổi, BHXH tỉnh còn triển khai hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng VssID cho người cao tuổi nhằm mở rộng độ bao phủ của ứng dụng.

Do bị bệnh liên quan đến tim mạch nên bà Ngô Thị Sửu, phường Quang Trung (thành phố Thái Bình) thường xuyên phải đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT). Tuổi tác ngày càng cao nên đã nhiều lần bà Sửu làm mất thẻ BHYT, phải đi làm lại tốn nhiều thời gian. Sau khi được cán bộ ngành bưu điện và ngành BHXH giới thiệu về tiện ích của ứng dụng VssID, bà đã cài đặt ngay trên điện thoại của mình. Bà Sửu cho biết: Với ứng dụng VssID, tôi có thể dễ dàng sử dụng các thao tác để phục vụ cho quá trình khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT cũng

như biết được toàn bộ lịch sử của những lần đi khám chữa bệnh.

Với ông Phạm Đức Nhi, xã Tân Lập (Vũ Thư), ứng dụng VssID đã mang lại cho ông lợi ích rất lớn. Ông Nhi chia sẻ: Trước đây, khi dùng thẻ BHYT giấy, tôi hay bị rách hoặc làm mất. Giờ đây tôi chỉ cần mang theo điện thoại đi động, sau đó mở ứng dụng VssID để làm các thủ tục khám chữa bệnh, rất thuận tiện, giảm bớt nhiều khâu thủ tục, giấy tờ.

Ứng dụng VssID là dịch vụ thông tin trên nền tảng thiết bị di động chính thức của BHXH Việt Nam. Ứng dụng cung cấp cho người dùng nhiều tính năng ưu việt như: cung cấp các thông tin về thẻ BHYT, quá trình tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, thông tin hưởng các chế độ BHXH, lịch sử khám chữa bệnh... Ngoài ra, từ ngày 1/6/2021, người dân có thể sử dụng ảnh trên ứng dụng để đi khám chữa bệnh thay thế

cho thẻ BHYT giấy. Với những người cao tuổi đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, ứng dụng còn cung cấp thêm các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến các chế độ này như: chuyển địa bàn hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và thay đổi phương thức nhận lương hưu và trợ cấp BHXH.

BHXH tỉnh bắt đầu triển khai cài đặt ứng dụng VssID cho người dân từ tháng 4/2021, riêng đối với những người cao tuổi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, BHXH tỉnh triển khai từ tháng 7/2021. Hiện BHXH tỉnh đang quản lý, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho hơn 99.000 người tham gia thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Để triển khai rộng rãi ứng dụng VssID tới người dân, trong đó có người cao tuổi, BHXH tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị tư vấn, đổi thoại, hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch điện tử để sử dụng ứng dụng VssID cho toàn bộ đại diện các

đơn vị sử dụng lao động. Phối hợp với ngành bưu điện tuyên truyền về lợi ích của ứng dụng VssID cho người dân. Đặc biệt, đối với người cao tuổi, BHXH tỉnh đã chỉ đạo các phòng, ban, các thành viên trong tổ triển khai ứng dụng VssID trực tiếp đến các điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hỗ trợ, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID cho người cao tuổi.

Bên cạnh những thuận lợi, việc triển khai ứng dụng VssID đến người cao tuổi cũng gặp không ít khó khăn bởi đây là ứng dụng VssID cần người sử dụng có điện thoại thông minh và không thành thạo các thao tác sử dụng ứng dụng. Ngoài ra, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cũng ảnh hưởng nhiều đến việc triển khai thực hiện.

Hiện toàn tỉnh có hơn 562.000 người đã cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. Để tiếp tục mở rộng độ bao phủ của ứng dụng VssID, BHXH tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong ngành tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông, đặc biệt là hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn để tuyên truyền về những tiện ích, cách cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. Phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tốt các thủ tục hành chính khi người dân sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh BHYT thay thế thẻ BHYT giấy. Tiếp tục cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID cho người cao tuổi tại các kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH.

THU HOÀI

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng những năm gần đây, Đảng bộ xã Song Lãng (Vũ Thư) luôn chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tạo tiền đề quan trọng để phát triển đảng viên, góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên không ngừng tăng về số lượng, mạnh về chất lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Đảng bộ xã Song Lãng hiện có trên 350 đảng viên, sinh hoạt tại 7 chi bộ thôn, 5 chi bộ chuyên môn. Tuổi đời bình quân của đảng viên trong Đảng bộ hiện nay là 56 tuổi. Đảng bộ đã có sự quan tâm công tác phát triển đảng viên, tuy nhiên vẫn có chi bộ không kết nạp được đảng viên mới trong nhiều năm liền. Đồng chí Tưởng Viết Khương, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã đề ra mục tiêu kết nạp được 26 đảng viên. Quyết tâm hoàn thành mục tiêu này, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ra nghị quyết, quán triệt, giao chỉ tiêu mỗi chi bộ kết nạp ít nhất 1 đảng viên/năm trở lên. Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ có

biện pháp khắc phục khó khăn trong công tác phát triển đảng viên; chỉ đạo các đoàn thể đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua, tạo môi trường thuận lợi thu hút quần chúng tham gia, phấn đấu, thể hiện, khẳng định năng lực, sở trường, phẩm chất của bản thân. Gắn với điều kiện cụ thể của từng người, Đảng ủy xác định, tạo điều kiện cho đảng viên trẻ đảm nhiệm một số vị trí ở cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thôn, xã, tạo động lực để đảng viên phấn đấu.

Chi bộ thôn Nam Hưng là 1 trong 7 chi bộ thôn của Đảng bộ xã Song Lãng. Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: Chi ủy chú trọng phát hiện sớm nguồn là quần chúng

# ĐẢNG BỘ XÃ SONG LÃNG CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN

ưu tú thể hiện thông qua các hoạt động, phong trào của các đoàn thể. Khi lựa chọn được quần chúng ưu tú, Chi ủy trực tiếp gặp gỡ, động viên, giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ, đào tạo, bồi dưỡng để quần chúng phấn đấu trong hàng ngũ của Đảng. Mặc dù nỗ lực để phát triển được nhiều đảng viên trẻ nhưng chúng tôi luôn cần trọng, thực hiện nghiêm túc các thủ tục, quy trình, quy định, số lượng đi đôi với chất lượng nhằm xây dựng Đảng thêm vững mạnh, bảo đảm uy tín của Đảng.

Đảng viên Đỗ Thị Phượng, 74 tuổi đời, 54 năm tuổi đảng, Đảng bộ xã Song Lãng chia sẻ: Hơn nửa thế kỷ đi theo Đảng, tôi luôn vinh dự, tự hào và biết ơn Đảng đã cho tôi cuộc sống tươi đẹp hôm nay. Tôi luôn cố gắng giao dịch lý tưởng cách mạng cho các

thế hệ con cháu cũng như thế hệ trẻ ở địa phương. Cũng như các địa phương khác, xã Song Lãng gặp khó khăn do hiện nay hầu hết thanh niên đi học tập, làm ăn xa; một số thanh niên ở nhà lao động, công tác nhưng chưa có tư tưởng phấn đấu vào Đảng. Tuy nhiên, linh hoạt, sáng tạo cùng với sự quyết tâm, thống nhất cao trong triển khai, công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ xã Song Lãng có sự chuyển biến tích cực. Năm 2021, Đảng bộ xã kết nạp được 7 đảng viên, đạt 135% kế hoạch đề ra. Từ đầu năm 2022 đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp thêm 2 đảng viên; phấn đấu năm 2022 và các năm tiếp theo đạt và vượt mục tiêu phát triển đảng viên để ra, góp phần xây dựng Đảng bộ xã ngày càng vững mạnh.

QUỲNH LƯU



Đảng viên trẻ Đỗ Hữu Biên, Chi bộ thôn Hội, Đảng bộ xã Song Lãng mạnh dạn, sáng tạo phát triển kinh tế gia đình và nhiệt tình tham gia các phong trào của thôn, xã.

# TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUỲNH PHỤ NỖ LỰC VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Hơn 2 năm qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; cũng như đội ngũ cán bộ y tế toàn tỉnh, lực lượng y tế trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã căng mình chống dịch. Với phương châm "Tất cả vì sức khỏe cộng đồng", cán bộ, y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện luôn nỗ lực hoàn thành tốt cả 2 nhiệm vụ: Vừa chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân vừa phòng, chống dịch hiệu quả.

Khi dịch Covid-19 xuất hiện cách đây 2 năm, Quỳnh Phụ cũng là địa phương có ca mắc Covid-19 đầu tiên của tỉnh. Không bị động trước diễn biến của dịch, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, huyện, Trung tâm Y tế huyện với vai trò là đơn vị đầu tàu của y tế huyện cùng với các đơn vị y tế của huyện luôn sẵn sàng trong mọi tình huống. Nhớ lại những ngày đầu khi ứng phó với dịch Covid-19, bác sĩ Nguyễn Đức Cầu, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Phụ chia sẻ: Trước đây, cán bộ, y bác sĩ của Trung tâm thường quen với công việc chuyên môn

là khám sức khỏe, điều trị bệnh cho người dân và phòng, chống các loại dịch bệnh thông thường. Khi dịch Covid-19 xuất hiện và lây lan nhanh, việc điều trị gặp rất nhiều khó khăn, từ thiếu thốn trang thiết bị, nhân lực, vật tư y tế đến các loại thuốc phòng bệnh, nguy hiểm hơn là nhiều người bệnh. Thay vì hoang mang, lo lắng lực lượng y tế của huyện luôn xung phong vào tâm dịch hỗ trợ địa phương kiểm soát dịch, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống

dịch, qua đó giúp nhân dân yên tâm ứng phó với dịch bệnh. Hàng ngày, cùng với việc duy trì hoạt động khám chữa bệnh cho nhân dân, Trung tâm Y tế huyện chia sẻ: Năm 2021 là một năm vô cùng vất vả. Khi các xã An Ấp, An Vinh hay các doanh nghiệp: Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng tại Quỳnh Phụ, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đạt Gia, xã An Vũ... xuất hiện các ổ dịch, gần như toàn bộ cán bộ, y bác sĩ của Trung tâm lập tức xuống địa phương hỗ trợ test nhanh để khoanh vùng bóc tách F0. Việc test nhanh cho hàng nghìn người khiến chúng tôi phải làm việc cả đêm để sớm có kết quả. Khi xong việc, ai cũng kiệt sức nhưng cảm thấy yên tâm vì đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đến nay, mặc dù đã có vắc-xin phòng Covid-19 và người dân từ 12 tuổi trở lên trên địa bàn huyện đã được tiêm phòng dịch với tỷ lệ đạt 98,9%, tuy nhiên dịch Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp, hàng ngày xuất hiện rất nhiều ca F0 trong cộng đồng. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Phụ cùng với các bệnh viện tuyến huyện, các xã, thị trấn trong huyện triển khai song hành, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch và làm tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Không chỉ có đội ngũ cán bộ y tế tuyến huyện, cán bộ y tế xã cũng có một năm quá tải. Tại Trạm Y tế xã Quỳnh Bảo, Trạm trưởng Nguyễn Thị Hòa

cho biết: Toàn xã Quỳnh Bảo có trên 4.200 nhân khẩu. Hàng ngày, cùng với việc duy trì hoạt động khám chữa bệnh cho nhân dân, đội ngũ cán bộ y tế xã còn đảm nhiệm việc lập danh sách, lên phác đồ điều trị cho hơn 10 trường hợp F0 là người địa phương đang điều trị tại Trạm. Hiện Trạm Y tế xã có 4 cán bộ, nhân viên, trong khi chỉ tiêu là 6 người. Vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa chăm sóc sức khỏe nhân dân vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch, chúng tôi đều xác định phải cố gắng, nỗ lực và hỗ trợ nhau trong công việc. Chị Vũ Thị Nhuận, cán bộ Trạm Y tế xã chia sẻ: Trước đây công việc hàng ngày của tôi là chăm sóc và điều trị cho người dân đến thăm khám tại Trạm. Khi số lượng F0 tăng, tôi được phân công nhiệm vụ chăm sóc, điều trị cho các trường hợp F0. Mặc dù đây là công việc mới và nguy cơ lây nhiễm rất cao song tôi luôn xác định phải cố gắng chăm sóc tốt cho người bệnh giúp họ yên tâm điều trị, sớm được về với gia đình.

Bác sĩ Nguyễn Đức Cầu, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Phụ chia sẻ: Mong muốn lớn nhất của đơn vị cũng như của tất cả cán bộ y tế là dịch Covid-19 sớm được đẩy lùi để người dân trở lại cuộc sống bình thường. Mỗi cán bộ, nhân viên y tế đang tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, đồng thời họ mong muốn người dân luôn nâng cao ý thức và thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch.

NGUYỄN CƯỜNG



Lực lượng y tế huyện Quỳnh Phụ tổ chức test nhanh cho người dân xã An Vinh (Quỳnh Phụ) khi địa phương xuất hiện nhiều ca F0 trong cộng đồng.

**TIÊU CHUẨN ĐÓNG BÓ CÁCH LY VỚI NGƯỜI MẮC COVID-19 ĐIỀU TRỊ TẠI NHÀ**  
(Quyết định số 250/QĐ-BYT ngày 28/1/2022 của Bộ Y tế)

**NGƯỜI MẮC COVID-19 ĐIỀU TRỊ TẠI NHÀ**

Thời gian cách ly, điều trị đủ 7 ngày

Xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính (\*)

**BỎ CÁCH LY**

**NGƯỜI MẮC COVID-19 ĐIỀU TRỊ TẠI NHÀ**

Thời gian cách ly, điều trị đủ 7 ngày

Xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính (\*)

**Tiếp tục cách ly đủ**

10 ngày đối với người đã tiêm đủ liều vaccine

14 ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vaccine

**Trạm Y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khởi bệnh cho người bệnh**

(\*) Do nhân viên y tế thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa

Đường dây nóng Bộ Y tế: 19009095  
Cổng thông tin tiêm chủng: <https://tiemchungcovid19.gov.vn>

<https://infographic.vn>